



ประกาศเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการเมืองสปาและหมู่บ้านน้ำพุร้อนเพื่อการท่องเที่ยว Spa City and Onsen Village
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการเมืองสปาและหมู่บ้านน้ำพุร้อนเพื่อการท่องเที่ยว Spa City and Onsen Village รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด ราคากลาง ๑๘,๗๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) งบประมาณดำเนินการเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๕๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนสองพันบาทถ้วน)

ค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ในแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๘/ว.๕๗๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ เทศบาลตำบลป่าเมี่ยงได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เทศบาลตำบลป่าเมี่ยงขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจัดจ้าง"

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานการก่อสร้างและงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงไว้ในบัญชีรายชื่อแจ้งผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ณ วันประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง.....

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติอยู่ในเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญา กับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญา กับหน่วยงานภาครัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ กำหนดให้ผู้สัญญาต้องปฏิบัติดังนี้

(๑). นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายการรับจ่าย หรือแสดงบัญชีรายการรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

(๒). นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e—Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(๓). ผู้สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท ผู้สัญญาอาจจ่ายเงินสดก็ได้

ความในข้อ ๓ มิให้นำมาใช้บังคับกับการรับเงินของผู้สัญญาในสัญญาสัมปทาน

กำหนดดูสถานที่ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยมาพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. หากไม่มารับฟังคำชี้แจงและดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ถือเสมือนว่าได้รับทราบข้อมูลและคำชี้แจงดังกล่าว ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและรายละเอียดอื่นๆ ดีแล้ว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดและขอขยายระยะเวลาดำเนินการมิได้

กำหนดยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐- ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ชั้น ๒)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง เลขที่ ๒๕๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.pamiang.go.th และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๕๓๓๘ ๙๑๖๔ ต่อ ๑๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายนันท์ เครือณรัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง